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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

นับคาร์บ ลดโรค 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ) 
     - ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า กรม สบส. จัดกิจกรรม "อสม. ชวนนับคาร์บ" ขึ้น โดยเริ่มจากการ
สร้างองค์ความรู้ในการคำนวณปริมาณคาร์บที่ควรรับประทานแก่ อสม. เพื่อให้ อสม. 1 คน นำองค์ความรู้ ที่ได้ไปส่งต่อแก่
ประชาชน 50 คน ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 ล้านคน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ จากข้อมูลผลการดำเนินงานผ่าน
ระบบ 3 หมอรู้จักคุณ กรม สบส. ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2568 แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้รับการสอนนับคาร์บแล้วว่า 28.7 
ล้านคน โดยในระยะเวลาประมาณ 5 เดือนท่ีเหลือ กรม สบส. จะเร่งสนับสนุนการดำเนินงานของ อสส. และ อสม.ทั่วประเทศ 

- 

30 บาทรักษาทุกที่ 
   สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ) 
     -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี 
เลขาธิการ สปสช. และ ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสภาเภสัชกรรม และคณะ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการให้บริการหน่วยบริการ
นวัตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) จ.นนทบุรี เดินทางไปยัง "ร้านยาเมืองทอง ดรักเฮาส์" ซึ่ง
ตั้งอยู่ในเมืองทองธานี และ "ห้องพยาบาลอิเล็กทรอนิกส์" ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ได้ร่วมจัดบริการตั้งแต่ปี 
2567 โดยนำ "ระบบการแพทย์ทางไกล" (Telemedicine) ผ่านแอปพลิเคชัน "Clicknic" มาดูแลสุขภาพนักเรียนท่ีเจ็บป่วยหรอืไม่
สบาย ให้สามารถรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ ครอบคลุมการดูแล 42 กลุ่มอาการ โดยได้รับยาตามรายการสิทธิประ โยชน์ใน
ระบบบัตรทอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   
    นายสมศักดิ์ กล่าวว่า หน่วยบริการนวัตกรรมทั้ง 2 แห่งนี้ มีผลงานที่น่าประทับใจ และเป็นทางเลือกที่มีคุณภาพในการดูแล
สุขภาพให้กับประชาชนโดยในส่วนร้านยานั้น ประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท หากเจ็บป่วยหรือไม่สบาย สามารถ เข้ารับ
บริการได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วม เพียงสังเกต "สติ๊กเกอร์ 30 บาทรักษาทุกท่ี" และใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการยืนยันสิทธิรับบริการ
ซึ่งจะได้รับการดูแลจากเภสัชกรประจำร้านยาครอบคลุม 32 อาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ประชุมสมัชชาอนามัยโลก คร้ังท่ี 78 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, บ้านเมืองออนไลน์, hfocus, voicetv) 
     - นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ กล่าวปาฐกถาผ่านวิดีทัศน์ในที่
ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั ้งที่ 78 (the 78th World Health Assembly: WHA78) ณ สํานักงานองค์การสหประชาชาติ 
(Palais des Nations) นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยนายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. นำคณะผู้บริหารสธ. เข้า
ร่วม โดยพร้อมหารือ WHO และพหุภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพ การรับมือกับโรคระบาดและภัยคกุคามดา้นสุขภาพ และการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักประกันสุขภาพด้วยการลงทุนในระบบปฐมภูมิและการนำ
นวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เพิ่มการเข้าถึง หวังลดความเหลื่อมล้ำ 

- 

งบประมาณ 2569 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติ, prd., pantip, voicetv, pptv) 

 

ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
     -การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2569 วาระแรก ระหว่าง
วันที่ 28-30 พ.ค.68 มีรายงานงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สำหรับกระทรวงสาธารณสุข 177 ,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2568 จำนวน 5,673 ล้านบาท 
ปมแพทยสภามีมติลงโทษ 3 หมอ 
     1. ประชุมนัดแรกถกมติแพทยสภา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, hfocus, pptvhd, ejan, 
amarintv, ch7, isaranews, INN) 
     - ที่ สป.สธ. มีการประชุมคณะกรรมการเสนอความเห็นสภานายกพิเศษ เพื่อพิจารณาตามมาตรา 25 พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ.2525 นัดแรก โดยมีคณะกรรมการ 10 คน เข้าร่วมครบองค์ประชุม ประกอบด้วย นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ ประธาน นาย
ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ ที่ปรึกษา และกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล นายพิทักษ์ ฉันทประยู ร นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร 
นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ มีนายวชิระ ปากดีสี เป็นกรรมการและเลขานุการคนท่ี 1 นายวิทยา 
พลสีลา เป็นกรรมการและเลขานุการคนที่ 2 และนายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี กรรมการและเลขานุการคนที่ 3 โดยมีเอกสารสำหรับ
การพิจารณารวมใส่ในแฟ้มไว้ให้กรรมการทุกคน เช่น หนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม , เอกสารการพิจารณาของแพทยสภา 
(เพิ่มเติม), กฎหมายประกอบการพิจารณา และหนังสือความเห็น คณะอนุกรรมการสอบสวน ชุดเฉพาะกิจ   
     - นายนรินท์พงศ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งแรกคณะกรรมการทุกคนมาครบ ขณะที่กรอบเวลาทำงานไม่เกิน 15 วัน เป็นเวลาที่
ค่อนข้างสั้น จึงต้องหารือถึงข้อสรุปและที่มีรายละเอียดต่างๆ 
     - นายกองตรี ธนกฤต เผยที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารจากแพทยสภาหลายพันหน้าแล้ว เห็นว่ายังขาดเอกสารบางส่วนที่อยู่
ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง จึงต้องให้สภานายกพิเศษเป็นผู้ร้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากแพทยสภา หากได้รับ
เอกสารเร็วก็จะสามารถสรุปเรื่องได้เร็วขึ้น เนื่องจากคณะทำงานมีเวลาจำกัด พร้อมขอให้แพทยสภารีบส่งเอกสาร หากยังไม่ได้รับ 
ก็กำหนดกรอบการประชุมเพื่อสรุปความเห็นกรรมการในวันที่ 26 พ.ค.นี้ ในการพิจารณาข้อกล่าวโทษของผู้ถูกกล่าวโทษแต่ละ
รายก่อนเสนอให้สภานายกพิเศษพิจารณา 
     2. ชี้แจงประเด็นตั้ง คกก.ถกมติแพทยสภา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ผจก., ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ, 
topnews, mcot, workpointnews) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ช้ีแจงกรณีได้รับมติแพทยสภาให้พิจารณาลงโทษแพทย์ 3 คน กรณีส่งนายทักษิณไปรักษาที่ 
รพ.ตำรวจ โดยระบุว่า คณะกรรมการที่ตนตั้งขึ้นตามมาตรา 25 มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเท่านั้น ยังไม่ตัดสินใจว่าจะยบัยั้งมติหรือไม่ 
เพราะข้อมูลยังไม่ครบและอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร โดยขั้นตอนของแพทยสภาผ่านคณะกรรมการ 4 ชุด และตนได้รับ
ข้อมูลจากทุกชุดแล้ว แต่ยังต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะกฎหมายบังคับให้ต้องดำเนินการภายใน 15 วัน ซึ่งหนังสือมติส่งมา
เมื่อ 16 พ.ค. จึงคาดว่าจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 28–29 พ.ค. พร้อมยืนยันการทำงานของตนเป็นไปตามกฎหมาย หากจะ
เปลี่ยนอำนาจของสภานายกพิเศษต้องไปแก้ไขกฎหมาย ไม่ใช่ตั้งคำถามถึงบทบาทที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
     - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี เตือนนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ว่าอาจทำผิดหน้าท่ี หากแทรกแซงการ
พิจารณาโทษจริยธรรมแพทย์ 3 คน ที่อนุมัติให้นายทักษิณเข้ารักษาตัวในห้องพิเศษ รพ.ตำรวจ ทั้งนี้ มองว่าการตั้งคณะทำงาน 
10 คน โดยมีนักกฎหมายถึง 8 คน อาจไม่เหมาะสม เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริยธรรมของวิชาชีพแพทย์ และหากรัฐมนตรีจะยับยั้ง
มติแพทยสภา ต้องมีเหตุผลทางการแพทย์รองรับ มิฉะนั้นอาจถูกฟ้อง ป.ป.ช. ตามมาตรา 157 ได้ สำหรับการร้องขอความเป็น
ธรรมจากแพทย์ 2 คนระหว่างพิจารณา ยังไม่ควรนำมาใช้ เพราะเสี่ยงต่อการแทรกแซงโดยการเมือง และเรื่องนี้ยังไม่จบง่าย หาก
มติแพทยสภาไม่ถึง 2/3 ยังสามารถเริ่มพิจารณาใหม่ได้ตามกฎหมาย ด้าน รมว.สธ. กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า คนต้องถูกตรวจสอบโดย
กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการของแพทยสภาทุกชุด เราต้องระวังว่าอะไรที่ควรหรือไม่ควร ต้องดำเนินการ ไม่ให้ขัด
กับมาตรา 157 เพราะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ สำหรับกรณีที่มีแพทย์ร้องขอความเป็นธรรม ตนได้ตรวจสอบแล้ว และขอเอกสารจาก
แพทยสภาเพื่อดูว่าตรงกับท่ีร้องเรียนหรือไม่  
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สถานการณ์โรคโควิด 19   
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สวท., ทีวีช่อง MCOT, NBT, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า, 
มติชนออนไลน์, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thereporters, amarin, ch7, pptvhd36, sondhitalk)  
     - นายสมศักดิ์ รมว.สธ. เผยสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 68 จนถึงปัจจุบัน (สัปดาห์ที่ 21) พบ
ผู้ป่วยสะสม 108,831 ราย เสียชีวิต 27 ราย กลุ่มที่เสียชีวิตในปี 2568 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ (คิดเป็น 80%) 
และกลุ่มเด็ก ส่วนสายพันธุ์ที่พบการระบาดคือ XEC ซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกหลานของโอไมครอน แม้ไม่รุนแรงมากแต่แพร่เชื้อได้เร็ว 
เสี่ยงต่อกลุ่มเปราะบาง ย้ำว่าควรป้องกันแม้อัตราการเสียชีวิตจะไม่สูง 
         ด้าน รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตือนว่า สถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้มีการระบาดสูงกว่า
การติดเช้ือไข้หวัดใหญ่เกือบ 7 เท่า จำนวนผู้ป่วยท่ีรายงานยังไม่สะท้อนสถานการณ์จริง เนื่องจากยังมีผู้ติดเช้ือจำนวนมากที่ไม่ได้
เข้ารับการรักษาใน รพ. ทั้งนี้ โควิด-19 ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา และค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจสูงถึงหลักหลายร้อย
ถึงหลายหมื่นบาทต่อคน โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด จึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนนโยบาย
และเร่งดำเนินมาตรการป้องกันโรคอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้สถานการณ์ยิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจท่ีเปราะบาง 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., MCOT, sondhitalk) 
     - นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผอ.สำนักการแพทย์ กทม. เผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่ กทม. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กอายุ 0–4 ปี จึงได้สั่งการให้ รพ. เตรียมความพร้อมรับมือช่วงเปิดเทอม และเร่งป้องกันการเกิดคลัสเตอร์
ในโรงเรียน พร้อมแนะนำให้ผู้ปกครองและครูเข้มงวดมาตรการ หากมีอาการเสี่ยงควรตรวจ ATK และแยกตัวทันที พร้อมรณรงค์
สร้างความเข้าใจในกลุ่มนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา หากพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจะดำเนินการควบคุมทันที รวมทั้ง
เตรียมเตียงรักษา ยา เวชภัณฑ์ และวัคซีนให้พร้อมในสถานพยาบาลสังกัด กทม. โดยประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขในการ
ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องช่วงเปิดภาคเรียน 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ) 
     - อย. ได้อนุมัติให้ เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทากลุ่มอาการจากโรคโควิด -19 ที่มีความรุนแรงใน
ระดับน้อยถึงปานกลางอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่งสามารถใช้บรรเทากลุ่มอาการที่พบได้บ่อยในผู้ติดเช้ือโควิด-19 ได้แก่ 
ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย และลดการเกิดโรคที่รุนแรง นอกจากนี้ เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ยังได้รับ
การอนุมัติเพิ่มข้อบ่งใช้ให้ใช้กับโรคติดเช้ือทางเดินหายใจอื่น ๆ เช่น ปอดอักเสบจากไวรัส ไซนัสอักเสบเรื้อรัง และโรคปอดอุดกั้น
เรื ้อรังในระยะกำเริบ ทำให้เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล  กลายเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรตัวแรกในประเทศไทยที่มีข้อบ่งใช้
ครอบคลุมถึง 6 โรคติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ 

- 

ไข้หวัดใหญ่ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ThaiPBS, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการออนไลน์, ThailandPlus, 
BangkokbizNews, TNNThailand, ข่าวสด, New1Live, thebangkokinsight) 
     - นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัด สธ.และโฆษก สธ. เผยข้อมูลกองระบาดวิทยา 1 ม.ค.-19 พ.ค.68 พบผู้ไข้หวัดใหญ่ สะสม 
333,982 คน รักษาในรพ. 45,975 คน มากสุดเป็นกลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมา อายุ 0-4 ปี และอายุ 10-14 ปี ผู้เสียชีวิตสะสม 44 
คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัว เกือบทั้งหมดไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน ช่วงฤดูฝนมีสภาพอากาศที่เอื้อต่อการแพร่
ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โควิด 19 ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้ไวรัส RSV จึงมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
ย้ำให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อใกล้ชิดกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และเด็กเล็ก หลีกเลี่ยงเข้าไปในพ้ืนท่ีเสี่ยง และควรเข้า
รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของอาการป่วย 

- 

สกัดลักลอบนำเข้า-ส่งออกกัญชาผิดกฎหมาย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผจก., กท.ธุรกิจ, thebetter, theagendathai) 
     -นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เชิญกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงแนวทางแก้ไข
ปัญหาการลักลอบนำเข้า-ส่งออกกัญชา และตรวจพบการนำติดตัวเพื่อเดินทางออกนอกประเทศไทย ที่ประชุมเห็นพ้องจะร่วมกัน
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
คุมเข้มส่ง จนท. ร่วมกันตรวจสอบ เฝ้าระวัง กำหนดมาตรการร่วมกัน ย้ำจุดยืนสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่าง
ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดขนาดบรรจุยาจากสมุนไพรขายทั่วไป ฉบับท่ี 2 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ) 
     - เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขนาดบรรจุของยาจากสมุนไพร 
สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป (ฉบับที่ 2) โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ขนาดบรรจุของยาจากสมุนไพร สำหรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายท่ัวไป และเพื่อให้กระบวนการอนุญาตมีความชัดเจนในข้ันตอนการปฏิบัต ิและผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเขา้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

- 

พัฒนาศักยภาพผู้นำทางศาสนาด้านสุขภาพ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., มติชนออนไลน์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, hfocus)  
     - นายอับดุลเลาะ หนุ่มสุข รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
อิหม่าม/ ผู้นำทางศาสนา (อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำมัสยิด - อส.มย.) พร้อมด้วย พญ.นงนุช รองอธิบดีกรมอนามัย 
ผู้บริหารกรมอนามัย และอิหม่าม/ผู้นำทางศาสนา ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (บ้านครัว) เขตราชเทวี กทม. โดยพญ.นงนุช กล่าว
ว่า ประชากรมุสลิมในกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 10.86 มี 194 มัสยิดเป็นศูนย์กลางชุมชน ภายใต้การนำของอิหม่าม ซึ่งมีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตามแนวทางของกรมอนามัยที่สนับสนุนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัยจึงจัดประชุมระหว่างวันท่ี 20 - 22 พ.ค.68 เพื่อพัฒนาอิหม่ามให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพของชุมชน มีความรู้
และทักษะในการดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมผลักดันมัสยิดให้เป็นต้นแบบสุขภาวะที่เช่ือมโยงความรู้สู่ศาสนสถาน เพื่อให้ชุมชน
เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

- 

ควบคุมบุหร่ีไฟฟ้า 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, mcot, TNN)  
     -งานสัมมนาวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ มก. “ย้อนมอง 10 ปี นโยบายบุหรี่ไฟฟ้าไทยกับแลไปข้างหน้า” ด้าน รศ.อุ่นกัง 
แซ่ลิ้ม เผยตนทำวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในมิติด้านเศรษฐศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2557 พบว่ามูลค่าตลาดบุหรี่ไฟฟ้ามีอัตราเติบโตอยู่ที่ 
100% ทุกปี เข้าใจมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ ที่พอมีอะไรใหม่ๆ เข้ามา สิ่งที่ง่ายที่สุดคือทำให้ผิดกฎหมายไว้ก่อนโดยไม่มี
การศึกษาข้อดีข้อเสีย แต่การแบนบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ทำให้การใช้บุหรี่ไฟฟ้าลดลง ยังคงสามารถหาซื้อได้โดยง่ายทางออนไลน์ รัฐจึง
ควรควบคุมการผลิตและจำหน่ายผา่น พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560 ซึ่งสามารถนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาอยู่ในกฎหมายนีเ้ลย 
และหากมีอะไรที่ยังขัดกฎหมายอยู่ รัฐก็ออกกฎหมายเพิ่มเติมได้ 
     -นายมาริษ กรัณยวัฒน์ เผย กมธ. มีความคิดเห็นหลากหลายสนับสนุนให้ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย ควรเร่งทำ อย่าง
น้อยจัดเก็บภาษี ออกมาตรการควบคุมคุณภาพ สถานท่ีจำหน่าย สถานท่ีใช้ ดีกว่าปล่อยให้อยู่ใต้ดินแล้วควบคุมอะไรไม่ได้   
     -ทนายเกิดผล แก้วเกิด เผยข้อกฎหมายแบนบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีความชัดเจน มีข้อบกพร่องมาก ตัวกฎหมายสับสน การบังคับใช้จึง
ไม่ชัดเจน แต่กลับกำหนดอัตราโทษผู้ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้ารุนแรงมาก โทษเท่ากับอาชญากร ขณะที่ยาเสพติดเช่นกัญชาทำให้ถูก
กฎหมายได้ ผู้เสพยาบ้าก็ถือว่าเป็นผู้ป่วย อยากเห็นกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าที่ชัดเจน หลายประเทศไม่ได้แบน แต่มีมาตรการ
ควบคุมอย่างถูกต้อง 

 

สถานการณ์พบสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานในแม่น้ำกก 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์, ไทยโพสต์, ผจก., บ้านเมือง, แนวหน้า,เดลินิวส์,ประชาชาติธุรกิจ, thestandard, 
thaipbs, sondhitalk, thebangkokinsight) 
     - นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย นายกฯ ห่วงสถานการณ์พบสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานในแม่น้ำกก ได้
สั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไขแบบบูรณาการ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความมั่นใจประชาชน พร้อมให้เจรจากับ
ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมา เพื่อปรับปรุงวิธีการทำเหมืองต้นเหตุของปัญหา โดยหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น ก.
ทรัพยากรธรรมชาติฯ กรมควบคุมมลพิษ GISTDA และกองทัพ ได้ร่วมตรวจสอบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลัง 8 ปี พบการ
เปิดหน้าดินในฝั่งเมียนมาเพิ่มขึ้น และได้ติดตามคุณภาพน้ำ ตะกอน สัตว์น้ำ และสุขภาพประชาชนอย่างเข้มข้น นอกจากน้ี มีการ
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เตรียมแผนบรรเทาผลกระทบ เช่น ขุดลอกแม่น้ำ 3 กม. จัดหาน้ำสะอาด พิจารณาเทคโนโลยีจัดการตะกอน พร้อมหารือแนวทาง
กับฝ่ายเมียนมาในการประชุมระดับชายแดนเดือนมิ.ย. และผ่านช่องทางการทูตอย่างเป็นทางการ  
วิจัยจ้างงานพยาบาลเกษียณ แก้ปัญหากำลังคน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ The Coverage 
      -มาตรการระยะสั้น เพื่อแก้ปัญหาพยาบาลวิชาชีพขาดแคลนในระบบสาธารณสุขคือ การจ้างพยาบาลเกษียณอายุให้กลับมา
ทำงาน เพื่อวิเคราะห์ลักษณะ รูปแบบ และแนวโน้มของการจ้างงานพยาบาลเกษียณเพื่อช่วยงานในรพ. สู่การจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายให้เหมาะสมกับบริบทของระบบบริการสุขภาพไทย และตอบสนองต่อการขาดแคลนกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
งานวิจัยเรื ่อง “สถานการณ์การจ้างพยาบาลเกษียณอายุในรพ. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” จากม.มหิดล 
สนับสนุนโดย สวรส. สำรวจในปีงบประมาณ 2562-2563 พบว่า รพศ.และรพท. มีการจ้างพยาบาลเกษียณ 31 แห่ง จากท้ังหมด 
116 แห่ง ในปี 2562 และลดลงเหลือ 28 แห่งในปี 2563  

- 

แก้ปัญหาการถ่ายโอน รพ.สต. 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage) 
     -นายสมพร ใช้บางยาง ประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปถ. เผย มีคณะทำงาน 8 คณะ 
ดำเนินงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอน รพ.สต. เต็มที่ หลายเรื่องมีความก้าวหน้า ทั้งงบอุดหนุน รพ.สต. ตามขนาด ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง คาดภายใน 2 ปี ระบบปฐมภูมิท้องถิ่นเข้ารูปเข้ารอย จะเร่งถ่ายโอน รพ.สต.ที่เหลือให้ครบ ทั้งนี้ ข้อมูลถ่ายโอนปี
งบ 69 ยังไม่คืบหน้า แต่ยังไม่เร่งส่วนน้ี อยากให้ส่วนท่ีโอนมาแล้วได้มาตรฐานก่อน 

- 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ 9 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมืองออนไลน์, แนวหน้า) 
     - นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตสุขภาพท่ี 9 
ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. -10 พ.ค.68 พบผู้ป่วยสะสม 495 ราย จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยสะสม
มากสุด 184 ราย ขณะที่ จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วยสะสม 40 ราย มีผู้เสียชีวิต 3  ราย เตือนประชาชนป้องกันตนเอง อย่าให้ถูกยุงกัด 
โดยเฉพาะเด็กๆ ผู้สูงวัย โดยทายากันยุงเพื่อป้องกัน และขอให้ชุมชนร่วมมือกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตาม
มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค หากป่วยเป็นไข้เลือดออก ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง และรีบไปพบแพทย์ 

 

จับหมอฟันเถื่อน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์) 
     -ตำรวจพิษณุโลกบุกจับสาววัย 25 ปี ลักลอบนำสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นมาจำหน่าย พร้อมให้บริการจัดฟันกับกลุ่ม นร.
พื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย โดยโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก ในราคา 1,000-1,500 บาท ผู้ต้องหาสารภาพว่าให้บริการจัดฟันแฟช่ัน
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตร.คุมตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 

"ไข้หวัดใหญ่" ภัยคุกคามระดับโลก 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ) 
     - "ซาโนฟ่ี" บริษัทด้านนวัตกรรมยาชีววัตถุและวัคซีน จัดสัมมนา “การปกป้องกลุ่มเสี่ยง : ความสำคัญของการป้องกันไข้หวัด
ใหญ่และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย ให้
ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 380 คน ซึ่งเน้นภาระโรคของไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเปราะบาง และแบ่งปันแนวทางในการสื่อสารเชงิรุก 
เพื่อช่วยให้กลุ่มเสี่ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและแข็งแรง อ้างอิงจากข้อมูลในปี ค.ศ. 2025 องค์การอนามัยโลก ( WHO) รายงานว่า
ไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นภัยคุกคามระดับโลก โดยมีผู้ติดเชื้อราว 1 พันล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้มี 3–5 ล้านราย ที่ป่วยหนัก และ
เสียชีวิตสูงถึง 2.9 – 6.5 แสนรายทั่วโลก 
   ส่วนประเทศไทย ไข้หวัดใหญ่สร้างภาระทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ป่วยนอกต้องเสียค่ารักษาเฉลี่ย 4.21 – 212.17 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน ส่วนผู้ป่วยในอาจสูงถึง 4,577 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็กต่ำกว่า 2 ปี 
ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคร่วมอย่าง โรคปอดอุดกั้นเรื ้อรัง (COPD) หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ (ACS) ซึ่งหากไม่ได้รับวัคซีนหรือเกิด
ภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ อาจทำให้ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลและมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก สถิติเหล่านี้เป็น

- 



   

.. 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
ข้อมูลที่เตือนให้กลุ่มเสี่ยงพึงระวังโรคไข้หวัดใหญ่ เพราะสามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ กล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน ทำให้อาการของโรคเรื้อรังแย่ลง หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้   มาตรการป้องกันด้วยวัคซีน เป็นการป้องกันที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตในกลุ่มเปราะบางได้อย่างมี
นัยสำคัญ จัดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระบบสาธารณสุข 
     แพทย์ผู้เช่ียวชาญจากมาเลเซียและเวียดนาม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความท้าทาย ในการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่ม
ประชากรเปราะบาง และนำเสนอแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ คือ เพิ่ม
การครอบคลุมการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประชากรกลุ่มเสี่ยงให้ได้ถึง 75% 
สมาชิก WHO เห็นชอบสนธิสัญญาต้านโรคระบาด 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7) 
     - ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ลงมติเห็นชอบสนธิสัญญา
การเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคระบาดร่วมกันทั่วโลก ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาคมโลกมีการสื่อสารและร่วมมือกันใน
การรับมือกับภัยคุกคามจากเชื้อโรคและไวรัสที่อาจก่อให้เกิดโรคระบาด และทำให้ทุกประเทศมีความเท่าเทียมในการพัฒนาและ
การเข้าถึงวัคซีน, ยารักษาโรค และอุปกรณ์การแพทย์สมัยใหม่มากขึ้น โดยมีประเทศท่ีลงมติเห็นชอบ 124 ประเทศ งดออกเสียง
เพียง 11 ประเทศ    สาเหตุที่ทำให้มีการผลักดันสนธิสัญญาทางสาธารณสุขระดับโลกครั้งนี้ เนื่องจากทุกประเทศตระหนักถึง
ความสูญเสียที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในช่วงปี 2563-2565 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตหลายล้านคน รวมทั้งยังสร้างความ
เสียหายเชิงเศรษฐกิจชนิดประเมินค่ามิได้ 

- 

สิงคโปร์เล็งขยายโครงการคุม ‘นกพิราบ’ 
   สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (xinhuathai) 
     -สิงคโปร์จะขยายพื้นที่ดำเนินโครงการนำร่องการจัดการประชากรนกพิราบ หลังจากผลการทดลองในพื้นที่ตอนกลางของ
ประเทศเป็นที่น่าพึงพอใจ สามารถลดประชากรนกพิราบลงราวร้อยละ 50 รวมถึงข้อเรียกร้องจากประชาชนที่เกี่ยวกับนกพิราบ
ลดลงประมาณร้อยละ 34 นี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเสริมสร้างเกราะป้องกันทางสาธารณสุข เนื่องจากนกพิราบสามารถ
แพร่เชื้อแบคทีเรีย รวมถึงเชื้อซาลโมเนลลา (salmonella) อันก่อให้เกิดอาการท้องเสีย มีไข้ และปวดท้อง รวมถึงก่อให้เกิดโรค
ต่างๆ เช่น โรคออร์นิโทซิสหรือไข้นก (ornithosis) ที่ทำให้มีอาการไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
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